
Virðulega atvinnuveganefnd, Heiti þingmáls.: Stjórn fiskveiða.
Númer þingmáls.: 6. Mál lagafrumvarp 148. löggjafarþing 2017 - 2018. Vil að 

eftirfarandi komi fram við umfjöllun um út boð á viðbótar þorskkvóta.

Alþingi hefur ákveðið að fiskstofnar séu sameign íslensku þjóðarinnar og að liðin notkun myndi ekki 
eignarrétt né að breytingar á lögum um stjórn fiskveiða verður ekki stofn til bótaskyldu.

Því er ekkert því til fyrirstöðu að viðbótar þorskkvóti fari á uppboðamarkað, helstu kostir þess væru 
eftirfarandi:

1. Allir hefðu tök á bjóða í kvótan.
2. Nýliðun gæti orðið auðveldari.
3. Almennt markaðsverð kæmi í ljós. Í góðæri er hægt að bjóða hátt, en í verri árum 

lækkar verðið. Sveiflujöfnun.
4. Verulegar fjárhæðir kæmu í ríkissjóð, þær fjárhæðir liggja nú í dvala vegna þeirrar 

sérhagsmunagæslu, sem nú er stunduð.
5. Hleypum frelsinu út og gefum framtaksömum og duglegum sjómönnum tækifæri 

til að bjóða í fiskiskvóta á "réttu" markaðsverð
6. Það er furðuleg sameign, sem aðeins brot af eigendunum fær tækifæri til að nýta.

Breytum því.
Virðingar fyllst,

Sendandi: Hannes Sigurðsson, Hrauni 2. 816 Ölfusi. kt. 060550-4179.

With best regards/með bestu kveðju 

Hannes Sigurðsson

Hafnarnes VER


